

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสวศ สมบูรณ์	นายก อบต.		
๒	นายสวิน ศรีกัญญา	รองนายก อบต.		
๓	นางบุศรินทร์ อานูมามัง	รองนายก อบต.		
๔	นายสมศักดิ์ ปงรังษี	ส.อบต. หมู่ ๒		
๕	นายพุดม บุญทาทะแหล่ง	ส.อบต. หมู่ ๗		
๖	นายทวี ปงรังษี	ส.อบต. หมู่ ๑๑		
๗	นายสาคร อินทร์จักร์	กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว		ผู้ทรงฯ
๘	นายแปง ผาคำ	ประธานสภาเกษตรกร อ.แม่ลาว		ผู้ทรงฯ
๙	นายสุรศักดิ์ เวชกุล	ข้าราชการครูชำนาญ		ผู้ทรงฯ
๑๐	นายอนันต์ ชัยปิ่น	ผอ.รพ.สต.จอมหมอกแก้ว		
๑๑	นางวลัยลักษณ์ ยาท้วม	ปลัดอำเภอแม่ลาว		
๑๒	นายสุรพล พิชัยพรหม	จพง.เกษตรชำนาญงาน		
๑๓	นายโชค ปินคำ	ประชาคม หมู่ ๙		
๑๔	นายสวัสดิ์ แก้ววิวรรณ	ประชาคม หมู่ ๑		
๑๕	นายอภิรักษ์ วงศ์เชียว	ประชาคม หมู่ ๔		
๑๖	นายดิเรก วาสนา	ปลัด อบต.		เลขานุการ
๑๗	นางสาวปรมาพร เมฆขยาย	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.		ผู้ช่วยเลขฯ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๕ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเสวศ สมบูรณ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจงการประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุน มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ในการเสนอสภา หรือประกาศใช้ แล้วแต่กรณี ซึ่งตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ ๑๘๒/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ซึ่งทุกท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประจำตำบลจอมหมอกแก้ว โดยมีหน้าที่เป็นองค์กรจัดทำแผนพัฒนา ร่างแผนพัฒนา พิจารณาแผนพัฒนา เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้เรียกประชุมในครั้งนี้

- รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานที่ประชุม
เลขานุการฯ
ประธานที่ประชุม
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- เชิญเลขานุการฯ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ได้อ่านรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยละเอียด
- มีคณะกรรมการท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมผิดไปจากที่ประชุม หรือไม่
- ไม่มีคณะกรรมการทักท้วง และมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

น.ส.ปรมาพร เมฆขาย

- การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว

- รับทราบ

ที่ประชุม

น.ส.ปรมาพร เมฆขยาย - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง นั้น เสนอให้สภาท้องถิ่นเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะประกาศใช้ ต่อไป

- ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ที่แจกไปนั้น จะมีบัญชีที่เพิ่มเติม และบัญชีเปลี่ยนแปลงแยกกันและแยกยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนงาน ซึ่งคณะกรรมการสามารถดูรายละเอียดการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้แต่ละบัญชี ถึงแม้จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ฉบับก็ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ก็ยังเป็นฉบับหลักที่ยังต้องใช้เป็นกรอบการพัฒนา และใช้อ้างอิงในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป และหากเห็นชอบก็จะได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ เสนอสภาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธาน - แจ้งปัญหาการฆ่าสัตว์นอกเขตโรงฆ่าสัตว์ และการถูกดำเนินคดี ในพื้นที่ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ ตอนนี้อำเภอแม่ลาวมีโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ตำบลบัวสลี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ว่า ขอให้ประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โค กระบือ ที่จะนำเข้าโรงฆ่าสัตว์จะต้องมาขึ้นทะเบียนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ อบต.จอมหมอกแก้ว และการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือนำสัตว์เข้าโรงฆ่าจะต้องได้รับอนุญาตจากปศุสัตว์อำเภอก่อน

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธาน - มีท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอในที่ประชุมนี้ อีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธาน - ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ที่ได้เสียสละเวลา ซึ่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆท่านถึงจะเกิดขึ้นได้

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปรมาพร เมฆขยาย)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายเสวศ สมบูรณ์)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น